

สารคุณาสบาย

เอกสารประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บัณฑิตครุศาสตร์ - วิชาการครบครัน ยึดมั่นคุณธรรม ชี้นำสังคม

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖๕ ประจำวันที่ ๒๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาดะกาญจน์
อ.เรวัตกร แซ่ฮ่วย
อ.สุภาวดี หนูเจริญ
ผศ.จตุพร อัสวโสรธรณ
อ.เบญจพร ชนะกุล

กองบรรณาธิการ ประจำสัปดาห์

อ.กุสุมา ใจสบาย

บรรณาธิการ

อ.จรงใจ มนต์เลี้ยง
อ.กุสุมา ใจสบาย
อ.วิชาดา ตันตระกูล
ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์
ผศ.เชริษา ใจแผ้ว

พิมพ์ / COPYPRINT


นางสุพัตรา เต็มรัตน์




ข้อแฉจาก กก.



สวัสดีค่ะ สารคุณาสตรประจำสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครุศาสตร์มีกิจกรรมต่างๆ ในรอบสัปดาห์ ดังนี้ค่ะ

 เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยทำหนังสือขอการบติ ได้ร่วมประชุมที่มงานบริหารโรงเรียนสาธิต เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา รูปแบบในการบริหารจัดการภารกิจของโรงเรียน บุคลากรและกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยของโรงเรียน โดยในที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และได้นัดหมายประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อีกครั้งหนึ่ง

 สัปดาห์นี้คณะครุศาสตร์ โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพรู้นำโดยประธานหลักสูตร (ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล) เลขานุการหลักสูตร(ผศ.นิตยารัตน์ คงนาสิก) และกรรมการหลักสูตร ได้จัดโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพรู เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกกระบวนการคิด” ในวันที่ ๒๒ และ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมมหาชัย ๓๐ มีนักศึกษาเข้าอบรม จำนวน ๗๐ คน ที่มวิทพยากรประกอบด้วย ผศ.จตุพร อัสวโสรธรณ และ ผศ.เมตตา นพประดิษฐ์

๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

ขอเชิญชวน


ร่วมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประสานใจช่วยเหลือครูได้
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.





บรรณาธิการ

ความเป็นครูดีเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้ศึกษาในระดับสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism บูรณาการด้วยเทคโนโลยีและมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จึงได้ดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยเจ้าของภาษา

และในปีการศึกษา ๒๕๕๑ นี้ จะเปิดรับสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน รวม ๖๐ คน โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นี้ และจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ปีหน้านี้ค่ะ


 ด้วยคณะครุศาสตร์ จะจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ นี้ คณะครุศาสตร์จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม **ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องมหาชัย'๓๐** เพื่อระดมความคิด และกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อรวมพลังบุคลากรทุกฝ่ายช่วยเหลือครูที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ อย่างเต็มที่เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกันนะคะ

 ฝ่ายฝึกประสบการณ์ คณะครุศาสตร์ จะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ในวันที่ **๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.** และนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ ๗ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

คณะครุศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ครุศาสตร์ทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่
และร่วมแลกของขวัญราคา ๒๐๐ บาทขึ้นไป

ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.

 ณ ร้านอาหารอมรวัฒนา ถนนพัฒนาการคูขวาง 

 เนื่องในโอกาสวันครูของทุกปี คณะครูศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันครู เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ และหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยคณะครูศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณต่างๆ ดังนี้

๑. ทุน “คุณธรรมดีศรีปฐมวัย”

เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาลูกศิษย์ของครูศาสตร์ที่มีความประสงค์จะมอบทุนให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัยที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เพื่อนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เห็นสมควรมอบทุนให้นักศึกษาคนใดที่มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทดี มีน้ำใจช่วยเหลืองานของทุกฝ่ายในหลักสูตรเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ โดยมอบให้นักศึกษาลูกศิษย์ของครูศาสตร์ทุกชั้นปี (ทุนการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท)

๒. ทุน “ดร.สายสวาท เกตุชาติ”

เป็นทุนที่ตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของท่านอาจารย์ ดร.สายสวาท เกตุชาติ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท และต่อเนืองมาทุกปีการศึกษา

๓. ทุน “เจริญ รongเดช”

เป็นทุนที่ตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสเกษียณอายุของท่านอาจารย์เจริญ รongเดช หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มี วัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีความประพฤติดี มีน้ำใจและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมอบให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และต่อเนืองมาทุกปี

๔. ทุน “รศ.จรัส โพธิศิริ”

เป็นทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงรศ.จรัส โพธิศิริ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ซึ่งถึงแก่กรรม โดยภรรยาและลูก ๆ ได้ตั้งกองทุนนี้ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่เรียนดี ร่วมกิจกรรม และมีความประพฤติดี โดยมอบให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท

๕. ทุน “ดร.ส่งศรี ชมภูวงศ์”

เป็นทุนที่ตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของท่านดร.ส่งศรี ชมภูวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท และต่อเนืองมาทุกปีการศึกษา

๖. ทุน “กองทุนคณาจารย์ครุศาสตร์”

เป็นกองทุนที่ได้มาจากการสมทบของคณาจารย์ครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๔๗ นำโดยคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.ไพศาล นิ่มสุวรรณ) มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ทำกิจกรรมดี มีความประพฤติดี และเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมอบให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และต่อเนืองมาทุกปีการศึกษา

๗. ทุน “กองทุนพี่เอื้อน้อง”

เป็นเงินกองทุนของนักศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน ๓๕๕ คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอาจารย์จำลอง อินทรเทพ ประธานรุ่นและคณะ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ทำกิจกรรมดี มีความประพฤติดี และเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมอบให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท

และในวันครู (๑๖ มกราคม ๒๕๕๑) นี้ คณะครุศาสตร์ก็ยังมีกิจกรรมวันครูเหมือนเดิม โดยในปีนี้มีกิจกรรม “รวมใจ ช่วยครูได้” และอย่าลืมสมทบทุนช่วยครูได้ด้วยนะคะ





สพฐ.ปรับหลักสูตรใหม่

สพฐ.ปรับหลักสูตรใหม่ยังคงอัดแน่นด้วย ๘ กลุ่มสาระวิชาเหมือนเดิม แต่ปรับดัชนีชี้วัดรายปี ควบคุมจัดกรอบเวลาเรียน ระบุเด็ก ม.ต้นเรียนไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อวิชา ส่วน ม.ปลายเรียนไม่เกิน ๓,๖๐๐ ชั่วโมงต่อวิชา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่คง ๘ กลุ่มสาระวิชาคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้มีการเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นรายปี จากที่เคยกำหนดเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น กำหนดกรอบเวลาเรียนแต่ละระดับชั้นด้วย รวมถึงกำหนดกรอบเวลาเรียนสำหรับแต่ละกลุ่มวิชา โดยภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับ ป.๑-ป.๓ เรียนชั้นต่ำปีละ ๒๐๐ ชั่วโมงและปีละ ๑๖๐ ชั่วโมงสำหรับชั้น ป. ๔-ป.๖ ม.ต้นปีละ๑๒๐ ชั่วโมงส่วน ม.ปลายรวม ๓ ปีต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาให้มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าปีละ ๘๐ ชั่วโมง สำหรับระดับ ป.๑-ป.๖ ม.ต้นปีละ ๑๒๐ ชั่วโมงม.ปลายรวม ๓ ปีต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง

ส่วนกลุ่มวิชาสุขศึกษา,การงานฯและศิลปะ ระดับ ป.๑-ม.๓ ให้มีเวลาเรียนชั้นต่ำ ปีละ ๘๐ ชั่วโมงส่วน ม.ปลายรวม ๓ ปีต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมงกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ป.๑-ป.๓ ให้มีเวลาเรียนชั้นต่ำปีละ ๔๐ ชั่วโมง ป. ๔-ป. ๖ ปีละ ๘๐ ชั่วโมงม.ต้นปีละ ๑๒๐ ชั่วโมงม.ปลายรวม ๓ ปีต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมงนอกจากนั้น ให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีละ ๑๒๐ ชั่วโมงด้วย

ส่วนสถานศึกษาให้จัดสรรเวลาเรียนแต่ละกลุ่มสาระวิชาและรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นรวมทั้งหมดแล้ว ระดับประถมศึกษาแต่ละกลุ่มสาระวิชาเรียนไม่เกินปีละ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อวิชา.ต้นไม่เกินปีละ ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อวิชา และ ม.ปลายรวม ๓ ปีเรียนไม่เกิน ๓,๖๐๐ ชั่วโมงในแต่ละวิชา

นายวินัยรอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ.จะนำร่างหลักสูตรดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเร็วๆนี้ รวมทั้งให้นักวิชาการดูด้วย จากนั้นก็จะนำไปประชาพิจารณ์ใน ๔ ภูมิภาคคาดว่า สพฐ.เร่งปรับหลักสูตรให้เสร็จเร็วที่สุด

“หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ต้องมีการจัดกรอบเวลาเรียนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา เพราะหลักสูตรเดิมนิยมย่นให้โรงเรียนจัดเวลาเรียนเอง ทำให้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันมาก จึงจำเป็นต้องชิงมาตรฐานกลางไว้ ซึ่งในเรื่องกรอบเวลานี้ ถือว่าเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก”

ที่มา : คมชัดลึก ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

<<<<<<<<.....>>>>>>>>>

